
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 6 มกราคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

และผ่านระบบ Webex 
========================== 

 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex 
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 3. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 9. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 13. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 20. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 22. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
  23. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา  
 24. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
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 25. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 29. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาส 
  31. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 33. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 35. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
 1. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
  แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 3. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  5. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
   
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 13.30 - 
14.45 น. ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บรรยาย
พิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้นเวลา 14.45 น. ประธานได้ด าเนินการประชุมสภาคณาจารย์ 
ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563    
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  563 วันที่ 15 
ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 และ ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 
23 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 - มีการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2563 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยใน
อนาคต โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาปอมท. กล่าวเปิดงาน 
และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 
กรุงเทพ 

 - มีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 
Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหาร ปอมท. 
ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม 
พ.ศ.2557 ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 43 มีดังนี้ 

 1. อาจารย์ มนชาย ภูวรกิจ    ประธาน ปอมท. 
 2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล   รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม   รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 
 มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 - ปอมท. ได้ยื่นหนังสือเพื่อเร่งรัดการปรับเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม 8%

เทียบเท่าข้าราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 แสดงความยินดี 
 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี ประธานสภาอาจารย์ศิริราช ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์   
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สมาชิกสภาคณาจารย์ จากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์   
  ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี 
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 1.5 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   
 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) หนังสือถึงรองอธิการบดีเพื่อขอความอนุเคราะห์สถิติเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 2) หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อขอเรียนเชิญบรรยายพิเศษและตอบ 
ข้อซักถาม ในการประชุมสภาคณาจารย์เดือนมกราคม 2564  
 3) หนังสือถึงผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป เพื่อตอบรับเป็นประธานฯ และเสนอชื่อกรรมการ
ฝ่ายต้อนรับอาจารย์สักขีพยาน 
 4) หนังสือเก่ียวกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2563 
  - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง เพื่อแจ้ง 
ผลการคัดเลือกฯ  
  - หนังสือถึงผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป ผ่านหัวหน้างานสื่อสารองค์กร เพื่อขอ 
ความอนุเคราะห์ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกฯ 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
6 ม.ค.64 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากการท าหนังสือถึงรองอธิการบดีเพื่อขอทราบการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทราบว่า จะมีการประชุมทีมบริหารเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หากได้ข้อสรุป  
จะเรียนเชิญ คุณจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล และคุณอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อ านวยการกองคลัง มาให้
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาคณาจารย์ครั้งถัดไป และขอให้สมาชิกร่วมพิจารณาเสนอชื่อผู้บริหารท่านอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม ในการบรรยายครั้งต่อไป โดยด้านการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์  
 2) การเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  จึงจะเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยาย
พิเศษต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 การสัมมนาสภาคณาจารย์  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภาคณาจารย์ก าหนดจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ เรื่อง 

“บทบาทสภาคณาจารย์ต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย” และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันที่ 
22-24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมนที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี นั้น  

  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลไดอ้อกประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปดิส่วนงานฯ จึงขอเลื่อนการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน 
โดยขณะนี้ มีจ านวนผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้น และพื้นที่มหาวิทยาลัยถูกก าหนดให้เป็น
พื้นที่สีแดง หากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ไม่ดีขึ้น อาจพิจารณาจัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 การหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 0.2 เพื่อจัดสวัสดิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.5 กับ 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ 
                              ประธานสภาคณาจารย์แจ้งว่า ได้ท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองอธิการบดีเพื่อ
ขอทราบการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาทางกองทรัพยากรบุคคลได้ส่งหนังสือ
ตอบกลับและแจ้งข้อมูลเบื้องต้น แต่เห็นว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงได้ร่วมพูดคุยกับรองอธิการบดี ผู้อ านวยการกองทรัพยากร
บุคคล และผู้อ านวยการกองคลังแล้ว  โดยรองอธิการบดีจะน าเรื่องดังกล่าวไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล หากทราบความคืบหน้า จะเรียนเชิญผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล และผู้อ านวยการกองคลังมา
เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า มีข้อสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ และลดปัญหาความกังวลใจของคณาจารย์ ดังนี้ 

  1) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การส่งเสริม และสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว ดังนี้ 

  - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เร่ือง ทรัพย์สินทาง
ปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกันภัยมหิดลและ
ห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับเอกสารประกอบการบรรยายได้ส่งทางไลน์กลุ่ม
สภาคณาจารย์แล้ว ขอให้สมาชิกร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อไป  

   - ขอเลื่อนการชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ออกไป 
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เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งให้
ทราบต่อไป 

   - จะจัดการเสวนา เรื่อง Academic and Research Integrity โดยมี ศาสตราจารย์ 
นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม ซึ่งเป็นปัญหาในการ
กลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 50 โดยขณะนี้ ยังไม่ได้ก าหนดวันเวลาในการจัดการเสวนา 
 2) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยให้อาจารย์เข้าถึง
แหล่งทุนได้มากยิ่งขึ้น 
 3) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับเรื่อง ทรัพย์สิน
ทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงขอให้ศึกษาข้อมูลจากโครงการดังกล่าวก่อน หากต้องการให้มีจัดกิจกรรม
เพิ่มเติม จึงจะพิจารณาต่อไป 
 4) การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน ขณะนี้ยังไม่มีรปูแบบการจัดกิจกรรม 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ที่ได้สรุป
การเสวนา เร่ือง เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่ ใส่ใจการประเมิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งเพิ่มเติมว่า จะมีการรวมรวบสรุปการเสวนา และข้อค าถามส่งให้สมาชิกต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
   รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม อยู่ระหว่างรอ
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ประธานได้ท าหนังสือขอทราบข้อมูลไปตาม
ระเบียบวาระที่ 1.5 ข้อ 1  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า

อาจารย์และบุคลากร ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ไม่มีการประชุม โดยจะมีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนธันวาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ 
ส าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า มีเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก จึงจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม ส าหรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปรับคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้รับการประเมินนั้น ยังไม่มีข้อสรุป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
   รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากประธานให้เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  แทน  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 
13.30 น. ผ่านระบบ WebEx Meeting สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) มีการติดตามงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
  2) การเน้นความส าคัญของเร่ือง Sustainable Development Goals (SDGs) 
  3) แจ้งผลรางวัล GreenMetric World Universities Ranking โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ
อันดับ 1 ในประเทศไทย  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยเลื่อนวันเปิดเทอมเป็นวันที่ 18 มกราคม 2564 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100% ส าหรับนักศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส่วนงาน 
 2) มหาวิทยาลัยจัด Internet package ให้กับนักศึกษาเพื่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดย
นักศึกษาสามารถเข้าพักที่หอพักและเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ ส าหรับนักศึกษาที่จองหอพักแล้ว แต่ไม่ต้องการเข้าพัก 
ขอให้ด าเนินการท าเรื่องคืนเงิน หากไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้ติดต่อที่กองกิจการนักศึกษาเพื่อช่วยประสานงานต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.15 คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ประธานแจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.16 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งว่า มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี วันที่ 15 
มกราคม 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 
16.30 น. ส าหรับสถานที่และรูปแบบการประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


